

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖  
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖  
วัน อังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

รายชื่อผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	<u>ผู้มาประชุม</u>			
๑	นายแดง ยะทั่ง	ประธานสภา อบต.	แดง ยะทั่ง	
๒	นายหรรณ เฟ็งโง	เลขาธิการสภา อบต.	หรรณ เฟ็งโง	
๓	นายอาพันธ์ดี เซะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	อาพันธ์ดี เซะ	
๔	นายมูหามะอานูวา ตะโละดิง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	มูหามะอานูวา ตะโละดิง	
๕	นายอภิสิทธิ์ มามะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	อภิสิทธิ์ มามะ	
๖	นายมนาเชร์ มุซอ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	มนาเชร์ มุซอ	
๗	นายมะดารี เจ๊ะมะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	มะดารี เจ๊ะมะ	
๘	นายอับดุลมาयी มุดอ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	อับดุลมาयी มุดอ	
๙	นายหามิ อาแว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	หามิ อาแว	

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	<b>ผู้เข้าร่วมประชุม</b>			
๑	นายมูหามะอาสมี่ เจะเตะ	นายก อบต.	มูหามะอาสมี่ เจะเตะ	
๒	นายแหวาแซ สื่อแม	รองนายก อบต.	แหวาแซ สื่อแม	
๓	นายฮานาฟี อาแหว	รองนายก อบต.	ฮานาฟี อาแหว	
๔	นายอับดุลยาลีย์ ยูไซ้ะ	เลขานุการนายก อบต.	อับดุลยาลีย์ ยูไซ้ะ	
๕	นางสาวปาวินัย เบนอะसार	รองปลัด อบต.	ปาวินัย เบนอะसार	
๖	นางซัลมา ปือซา	หัวหน้าสำนักปลัด	ซัลมา ปือซา	
๗	นางปัทมาภรณ์ มาสีกะ	หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี	ปัทมาภรณ์ มาสีกะ	
๘	นายนิอาร์ม นิเฮง	ผอ.กองช่าง	นิอาร์ม นิเฮง	
๙	นางกัลยา เมืองละออง	ผอ.กองการศึกษา	กัลยา เมืองละออง	
๑๐	นางนรารัตน์ สื่อแม	ผอ.กองสวัสดิการฯ	นรารัตน์ สื่อแม	
๑๑	นางสาวนุรีดาห์ เจะอามะ	หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป	นุรีดาห์ เจะอามะ	
๑๒	นายรอกีบ ดิทามาท	นักทรัพยากรบุคคล	รอกีบ ดิทามาท	
๑๓	นางยุ้ยยะ อาแหว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ยุ้ยยะ อาแหว	
๑๔	นางสาวนุรีซัน อูมา	ประชาชนทั่วไป	นุรีซัน อูมา	

**เริ่มประชุม**

เวลา ๐๙.๐๐ น.

**เลขานุการสภา อบต.**

บัดนี้ สมาชิกสภา อบต. มาประชุมกันจำนวน ๘ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภา อบต. กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

**ประธานสภา อบต.**

สวัสดิ์นายก อบต. รองนายก อบต. สมาชิกทุกท่าน รวมทั้งพนักงานส่วนตำบล ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งตรงกับวันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

**ระเบียบวาระที่ ๑**

**เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธานสภา อบต.**

เรียนนายก อบต. รองนายก อบต. สมาชิกทุกท่าน รวมทั้งพนักงานส่วนตำบลที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ขั้นแปรญัตติและชั้นลงมติ) เพื่อไม่ให้เสียเวลากระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ประธานสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต. ได้จัดทำรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ขอเชิญ ท่านเลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงต่อไป เชิญครับ

เลขานุการสภา อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายหรรณ พึ่งโอ เลขานุการสภา อบต. ขอเรียนว่ารายงาน การประชุมที่อยู่ในมือท่านและที่ผมได้อ่าน มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๘ หน้า ไม่ทราบว่า จะมีท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรที่จะมีการแก้ไขประการใด หรือไม่

ประธานสภา อบต.

สมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยเรื่องรายงานการประชุมที่ผ่านมา ถ้าไม่มีผมขอมติ ที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ โดยเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ขั้นแปรญัตติ)

ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ ๓ สภา อบต. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๓ ในคราวประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ สภาได้ ลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ ไปแล้ว การประชุมสภาในวันนี้ สภา อบต. จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ) คณะกรรมการ แปรญัตติได้ทำการแปรญัตติหลังจากที่ผ่านขั้นตอนรับหลักการ ขอเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติ เสนอรายงานคำแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาด้วย ครับ

นายหมู่หามะฮานูวา ตะโละดิง

กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผม นายหมู่หามะฮานูวา ตะโละดิง สมาชิกสภา อบต.กะลุวอ หมู่ที่ ๓

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้มีมติในการประชุม สภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๑ แล้ว และสภาได้มีมติ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ปรากฏว่าในระหว่างวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสมาชิกสภา  
อบต. และผู้บริหาร อบต. มายื่นขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ดังนั้น ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามเวลาที่  
กำหนดนัดประชุมพิจารณาคำขอแปรญัตติของสมาชิกสภา อบต.และ  
ผู้บริหาร อบต. คณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติฯ ประกอบด้วย

๑. นายมูหามะอานูวา ตะโละดิง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๒. นายมนาเชร์ มูซอ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๓. นายอภิสิทธิ์ มามะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

ได้มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  
พิจารณา ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเห็นว่า

๑. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ฉบับนี้ เป็นไปโดยถูกต้อง ตามระเบียบวิธีการงบประมาณทุกประการ
๒. การตั้งจ่ายได้ตั้งจ่ายไว้โดยประหยัดและเพื่อใช้จ่ายไปตาม  
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเองทั้งสิ้น
๓. การคำนวณประมาณการรายรับเป็นจำนวนใกล้เคียงกับที่  
รับจริง จึงให้เป็นไปตามร่างเดิมของผู้บริหาร อบต. เสนอทุกประการ

ประธานสภา อบต.

ขอขอบคุณ คุณมูหามะอานูวา ตะโละดิง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
ร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้รายงานให้สภาทราบ นะครับ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ส่งเอกสารมาให้ประธานสภา ซึ่ง  
ผมดูแล้วว่าญัตติทั้งหมดไม่มีการแก้ไขและไม่มีการแปรญัตติ เป็นอันสรุปว่า  
ยังคงใช้ตามร่างเดิมทั้งหมด เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการแก้ไข ผมก็จะ  
ขอให้สมาชิกได้โหวตลงมติ เพื่อผ่านร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๒ ขอเชิญ  
สมาชิกสภาได้ยกมือเพื่อลงมติในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	๘	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๓.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ชั้นลงมติตราเป็นข้อบัญญัติตำบล)

ประธานสภา อบต.

สำหรับระเบียบวาระนี้ ขอให้ปลัด อบต. ได้กรุณาชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ขอเชิญครับ

ปลัด อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก อบต.  
ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายหรุณ เฟ็งโอ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลกะลุวอ สำหรับระเบียบวาระนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้การพิจารณาในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา อบต. จะลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ประธานสภา อบต.

ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยประการหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	๘	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

เลขานุการสภา อบต.

ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต. ได้มีมติไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอมติในกรณีเจ้าหน้าที่งบประมาณมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดในส่วนต่างๆ ที่ไม่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนแปลง ให้สามารถแก้ไขได้เท่าที่จำเป็น

มติที่ประชุม

เห็นชอบโดยเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา อบต.

เป็นอันว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ก็ได้ผ่าน ๓ วาระเรียบร้อยแล้ว ในวาระที่ ๑ คือวาระรับหลักการ วาระที่ ๒ คือวาระแปรญัตติ วาระที่ ๓ คือลงมติเพื่อให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ต่อไปก็จะส่งให้นายอำเภอลงนาม และประกาศใช้ต่อไป

**๓.๓ การพิจารณาการแก้ไขตัดลดค่างานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
คสล.บ้านเปาะชูแอ - โรงเรียนอัสซูลามียะห์ หมู่ที่ ๑ บ้านยาบี**

ประธานสภา อบต.

สำหรับระเบียบวาระนี้ ผมขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ

นายอรุณ เฟ็งโอ

เรียนท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. และผู้มีเกียรติทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอใต้ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะชูแอ-โรงเรียนอัสซูลามียะห์ หมู่ที่ ๑ บ้านยาบี โดยทางกองคลังได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอ็น เซอร์วิส ซีซีทีวี จัดทำโครงการรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะชูแอ-โรงเรียนอัสซูลามียะห์ หมู่ที่ ๑ บ้านยาบี ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร และได้มีคำสั่งที่ ๐๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะชูแอ-โรงเรียนอัสซูลามียะห์ หมู่ที่ ๑ บ้านยาบี โดยวิธีคัดเลือก

งบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการกองช่างตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอตัดลดค่างานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะชูแอ-โรงเรียนอัสซูลามียะห์ หมู่ที่ ๑ บ้านยาปี ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ว่ามีความจำเป็นต้องขอตัดลดค่างานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะชูแอ-โรงเรียนอัสซูลามียะห์ หมู่ที่ ๑ บ้านยาปี

โดยแจ้งข้อเท็จจริงแจ้งว่าจากการดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะชูแอ-โรงเรียนอัสซูลามียะห์ หมู่ที่ ๑ บ้านยาปี ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดได้ เนื่องจากบริเวณสถานที่ก่อสร้างรางระบายน้ำติดกับบ้านเรือน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว หากก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด อาจก่อให้เกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อโครงสร้างบ้านเรือนของชาวบ้านได้ กล่าวคือเดิมโครงการกำหนดรางระบายน้ำ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร จำเป็นต้องปรับลดระยะทางที่ต้องแก้ไข กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๘.๖๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพบว่าโครงการนี้เดิม ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร แบ่งเป็นระยะเริ่มต้นสามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบโครงการก่อสร้าง ระยะตรงกลางความยาว ๓๘.๖๐ เมตร เป็นระยะที่มีปัญหาเนื่องจากเมื่อขุดลึกลงข้างล่างพบว่าอาจกระทบกับโครงสร้างหลักของตัวบ้านของประชาชนเป็นแนวยาวบริเวณนั้น จึงจำเป็นต้องปรับลดเนื้องานเหลือความกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๘.๖๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร โดยปรับค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน ๙,๓๕๑ บาท (เก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามบันทึกของช่างคุมงาน ส่วนระยะอื่นๆ สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบรายการที่กำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามมาตรา ๙๗ (๒) ที่กำหนดว่าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขสัญญานั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์และตามวรรคสาม กำหนดว่าการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป และวรรคห้ากำหนดให้ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง โดยหากการแก้ไขรายละเอียดในแบบแปลน เป็นที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น

อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ที่ต้องดำเนินการตามระเบียบข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนัยระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. นำเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อตัดลดค่างานตามบันทึกข้อความของช่างคุมงาน เป็นเงิน ๙,๓๕๑ บาท (เก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๒. เห็นควรแจ้งกองคลังเพื่อพิจารณาแก้ไขสัญญาจ้างให้สอดคล้องกับการปรับลดค่างานดังกล่าวต่อไป

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบ โดยเสียงเป็นเอกฉันท์

**๓.๔ การพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวด  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำไฟเบอร์กลาส**

**ประธานสภา อบต.**

สำหรับระเบียบวาระนี้ ผมขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ

**นายหรรณ พึ่งโอ**

เรียนท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. และผู้มีเกียรติทุกท่าน เนื่องจากระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอปัจจุบันซึ่งใช้สำหรับอุปโภคบริโภคภายใน อบต. และส่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกะลุวอที่ขาดแคลนน้ำดื่มมาใช้ ลักษณะของน้ำจะเป็นตะกอนสีแดง มีสนิมเกาะ ไม่เหมาะที่นำมาใช้สำหรับอุปโภคบริโภค จึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อรองรับการจัดโครงการและกิจกรรมในบริเวณอบต.กะลุวอ ซึ่งมีการจัดประจําทุกเดือน ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้น้ำที่สะอาดในการอุปโภคบริโภค จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องกรองน้ำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ถังกรองไฟเบอร์ กลาส
๒. หัวควบคุม (หัววาล์ว)
๓. ท่อแกนกลาง
๔. สแตนเนอร์ บนและล่าง ๑ ชุด
๕. คาร์บอน
๖. แอนทราไซด์
๗. แมงกานีส
๘. ทรายเบอร์ ๐
๙. ทรายเบอร์ ๒

### คุณสมบัติ

๑. ใช้กรองน้ำประปา เป็นน้ำใช้ กรองสิ่งสกปรก ดูดจับสารเคมี คลอรีน กำจัดกลิ่น สี กรองสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ สารกรองคาร์บอน สามารถล้างได้ทุกวัน พร้อมสารกรอง ทRAY กรวด แอนทราไซต์

๒. สามารถกรองผ่านการกรองคาร์บอน ทำหน้าที่ กรองสารเคมี คลอรีน สี กลิ่น รส สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์

๓. สามารถกรองผ่านสารกรองแอนทราไซต์ ทำหน้าที่ กรองตะกอน ความขุ่นและคราบเหลือง

๔. สามารถกรองผ่านสารกรองแมงกานีส ทำหน้าที่ กรองที่เป็นสนิม คราบสนิม สนิมเหล็ก

๕. สามารถกรองผ่าน ทRAY/กรวด ทำหน้าที่ กรองตะกอน ความขุ่น

### สำนักงานปลัด

#### โดยพิจารณาโอนงบประมาณจาก

- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๔๙,๙๐๐.- บาท

#### โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรอง น้ำไฟเบอร์กลาส เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามที่ อบต.กะลุวอ กำหนด) เป็น ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามราคาทั่วไป ซึ่งไม่มีกำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) งบประมาณ ๔๙,๕๐๐.- บาท

ทั้งนี้ สำหรับการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภา อบต.

สำหรับระเบียบวาระนี้สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผม ขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ โดยเสียงเป็นเอกฉันท์

๓.๕ การพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวด  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประธานสภา อบต.

สำหรับระเบียบวาระนี้ ผมขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ



**ปลัด อบต.**

เรียนท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. และผู้มีเกียรติทุกท่าน เนื่องด้วยในปีงบประมาณหน้างานสาธารณสุขจะย้ายสังกัดจากกองสวัสดิการสังคมมาสังกัดสำนักงานปลัด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรับโอนงานดังกล่าวมาประจำสำนักงานปลัด หัวหน้าสำนักปลัดจึงได้ประสานแจ้งความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องงานสาธารณสุข สามารถให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร จึงจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าว จึงอยากให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวด้วยครับ

**นายอภิสิทธิ์ มามะ**

เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายอภิสิทธิ์ มามะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ งานสาธารณสุขที่ปลัดชี้แจงรายละเอียดจะใช้สถานที่ตรงไหนครับ

**ปลัด อบต.**

เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับงานสาธารณสุขที่ย้ายมาจากกองสวัสดิการฯ จะไปอยู่ด้านหลังอาคารสำนักงานปลัดในปัจจุบัน โดยจะอยู่ติดกับห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งห้องดังกล่าวปัจจุบันยังว่างอยู่ จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยห้องดังกล่าวจะมีพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ ราย พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ ราย พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ ราย

สำหรับการโอนงบประมาณ ครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอมีความจำเป็นที่จะโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้สภาได้พิจารณา ดังต่อไปนี้

### **สำนักงานปลัด**

#### **๑. โดยพิจารณาโอนงบประมาณจาก**

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๒,๐๐๐.- บาท

### โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แก้อื้อทำงาน จำนวน ๑ ตัว (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กะลุวอกำหนด) งบประมาณ ๒,๐๐๐.- บาท

### ๒. โดยพิจารณาโอนงบประมาณจาก

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม งบประมาณ ๔,๐๗๐.- บาท

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ ๑๓๐.- บาท

### โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน เมลามีน ขาเหล็ก จำนวน ๑ ตัว (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กะลุวอกำหนด) งบประมาณ ๔,๒๐๐.- บาท

### ๓. โดยพิจารณาโอนงบประมาณจาก

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณ ๑๑,๘๐๐.- บาท

### โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร แบบ ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กะลุวอกำหนด) งบประมาณ ๑๑,๘๐๐.- บาท

### ๔. โดยพิจารณาโอนงบประมาณจาก

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณ ๔,๗๑๖.- บาท

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อในเขตพื้นที่ตำบลกะลุวอ งบประมาณ ๑๖,๗๘๔.- บาท

### โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕) งบประมาณ ๒๑,๕๐๐.- บาท

#### **๕. โดยพิจารณาโอนงบประมาณจาก**

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๑๖,๐๐๐.- บาท

##### **โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) งบประมาณ ๑๖,๐๐๐.- บาท

#### **๖. โดยพิจารณาโอนงบประมาณจาก**

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณ ๒๔,๐๐๐.- บาท

##### **โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) งบประมาณ ๒๔,๐๐๐.- บาท

#### **๗. โดยพิจารณาโอนงบประมาณจาก**

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า งบประมาณ ๘,๔๙๖.- บาท

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณ ๒,๓๘๑.- บาท

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๑,๑๒๓.- บาท

##### **โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด จำนวน ๒ ตู้ (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕) งบประมาณ ๑๒,๐๐๐.- บาท

**รวมการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในสำนักงานปลัด ทั้งสิ้น ๗ รายการ งบประมาณ  
๙๑,๕๐๐.- บาท**

- ประธานสภา อบต. สำหรับระเบียบวาระนี้สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๙๑,๕๐๐.- บาท
- ๓.๖ การพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวด  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- ๓.๖.๑ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยสามัคคี ๔ หมู่ที่ ๕
- ประธานสภา อบต. สำหรับระเบียบวาระนี้ ผมขอเชิญรองนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ
- นายฮานาฟี อาแว เรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิก อบต. และผู้มีเกียรติทุกท่าน เนื่องจากคณะผู้บริหารได้รับแจ้งจากราษฎร หมู่ที่ ๕ บ้านจาเราะสะโต ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ จัดทำโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามัคคี ๔ หมู่ที่ ๕ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธ มุสลิม ซึ่งใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกในการสัญจร ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือการสัญจรไป-มาในแต่ละวัน โดยเฉพาะพี่น้องไทยพุทธในบริเวณดังกล่าว หากถนนสายนี้ได้รับการก่อสร้างจะเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลเพราะถนนสายนี้ เป็นถนนอีกสายหนึ่งที่เป็นสายหลักในการไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพราะอยู่ติดกับวัดเขานาคาและปัจจุบันคณะผู้บริหารก็มีนโยบายในการติดตั้งหลอดไฟ LED อันทำให้การสัญจรมีความปลอดภัยและสะดวกสบายทั้งกลางวันและกลางคืน ลดอุบัติเหตุและสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง จึงขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยครับ
- นายมนาเชร์ มุซอ เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายมนาเชร์ มุซอ สมาชิก หมู่ที่ ๕ ขอเพื่อนสมาชิกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยครับ เนื่องจากโครงการนี้จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธ มุสลิม ได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาครับ
- ประธานสภา อบต. สำหรับระเบียบวาระนี้ ผมขอเชิญผอ.กองช่าง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ
- นายนิอาร์ม นิเฮง เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับถนนสายดังกล่าวอย่างที่รองนายก ได้อธิบายไปแล้วว่ามีสถานที่อยู่ใกล้กับวัดโดยโครงการนี้ชื่อโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามัคคี ๔ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

ประธานสภา อบต.

สำหรับระเบียบวาระนี้ ผมขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ

ปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และผู้มีเกียรติทุกท่าน ทั้งนี้ สำหรับการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอมีความจำเป็นที่จะโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้สภาได้พิจารณา ดังต่อไปนี้

### กองช่าง

#### ๑. โดยพิจารณาโอนงบประมาณจาก

- แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ งบประมาณ ๗๖๐,๑๐๐.- บาท
- แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพ ความพิการ งบประมาณ ๒๖๓,๘๐๐.- บาท
- แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐.- บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๕๕,๘๓๐.- บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณ ๒๙,๒๐๐.- บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.- บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณ ๙,๐๗๐.- บาท

#### โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามัคคี ๔ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๓ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต. กะลุวอกกำหนด) งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

- ประธานสภา อบต. สำหรับระเบียบวาระนี้สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้โอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสามัคคี ๔ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
- ๓.๖.๒ โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
- ประธานสภา อบต. สำหรับระเบียบวาระนี้ ผมขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ
- นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายหมูหามะอาสมิ เจตะทะ ตำแหน่ง นายก อบต. ด้วยผมได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต. ว่าปัจจุบัน อพพร.ที่เข้าเวรตอนกลางคืนแจ้งว่าอยากให้คุณะผู้บริหารก่อสร้างรั้ว อบต. บริเวณทางเข้าสนามฟุตบอลเนื่องจากมีบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณสนามบอล ซึ่งอยู่ติดกับที่ทำการ อบต. ทำให้ยากแก่การดูแลความปลอดภัย หากก่อสร้างรั้วดังกล่าวเสร็จจะสามารถปิดประตูห้ามบุคคลภายนอกเข้า ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับสถานที่ราชการทั้งในตอนกลางวันและตอนกลางคืนได้ นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวในอนาคต อบต. มีโครงการที่จะจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตดังกล่าวซึ่งจำเป็นต้องมีรั้วรอบขอบชิด เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกและผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาก่อเหตุในบริเวณที่ทำการ อบต.ได้ และเป็นการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สวยงาม สมกับเป็นสถานที่ราชการที่ต้องรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงอยากให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยครับ
- ประธานสภา อบต. สำหรับระเบียบวาระนี้ ผมขอเชิญผอ.กองช่าง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ
- นายนิอำรม นีเฮง เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิอำรม นีเฮง ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับรายละเอียดการก่อสร้างรั้วมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.กะลุวอ ขนาดยาว ๖๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้าน กูแบสาลอ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท
- ประธานสภา อบต. สำหรับระเบียบวาระนี้ ผมขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ
- ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับการโอนงบประมาณ ครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งขณะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอมีความจำเป็นที่จะโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้สภาได้พิจารณา ดังต่อไปนี้

#### **๑. โดยพิจารณาโอนงบประมาณจาก**

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๑๖,๗๕๔.- บาท

- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๗,๗๔๐.- บาท

- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๑๔๑,๒๑๙.- บาท

- แผนงานงบบกลาง งานงบบกลาง งบกลาง หมวดงบบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย งบประมาณ ๑๓,๓๕๐.- บาท

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ งบประมาณ ๖,๐๐๐.- บาท

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณ ๑๒,๑๖๘.- บาท

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม งบประมาณ ๗,๑๐๐.- บาท

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ ๓,๐๐๐.- บาท

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณ ๗,๗๘๐.- บาท

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม งบประมาณ ๒๒,๕๐๐.- บาท

- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณ ๒,๓๙๐.- บาท

- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม งบประมาณ ๖,๑๐๐.- บาท

- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน งบประมาณ ๑๓,๐๒๔.- บาท

- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ ๓๙,๑๖๐.- บาท

- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งโคมไฟถนน แบบ LED หมู่ที่ ๑,๔,๖ งบประมาณ ๙,๙๐๐.- บาท

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สนาม เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง งบประมาณ ๒,๐๐๐.- บาท

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสารทเดือนสิบ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการออซุรอสัมพันธ์ งบประมาณ ๓๐,๐๐๔.- บาท

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเข้าพรรษา งบประมาณ ๓,๘๒๐.- บาท

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สายบ้านเปาะเลาะ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๘,๙๐๐.- บาท



- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สายหน้าบ้านอาบะห์ หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๐,๙๐๐.- บาท
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งบประมาณ ๒๘,๐๐๐.- บาท
- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณ ๑๒,๖๘๐.- บาท
- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม งบประมาณ ๑๒,๒๐๐.- บาท
- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท
- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณ ๓,๐๐๐.- บาท
- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ ๕,๐๐๐.- บาท
- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ ๖๐,๐๙๗.- บาท
- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน งบประมาณ ๕,๐๐๐.- บาท
- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท
- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน งบประมาณ ๑๖,๔๕๔.- บาท
- แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ งบประมาณ ๒,๔๐๐.- บาท

- แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน งบประมาณ ๑๔,๔๐๐.- บาท

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อในเขตพื้นที่ตำบลกะลุวอ งบประมาณ ๓,๒๑๖.- บาท

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ งบประมาณ ๑๕,๗๐๐.- บาท

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณ ๓,๐๐๐.- บาท

- แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน งบประมาณ ๑๒,๐๐๐.- บาท

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๑๗,๑๖๐.- บาท

- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.- บาท

- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณ ๑,๕๗๑.- บาท

- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง งบประมาณ ๕,๑๒๓.- บาท

- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง งบประมาณ ๒๔,๕๐๐.- บาท

- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณ ๓๗,๖๐๐.- บาท

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณ ๑๗,๐๙๐.- บาท

### โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.กะลุวอ ขนาดยาว ๖๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านกุแบศาลอ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กะลุวอกำหนด) งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท

ประธานสภา อบต.

สำหรับระเบียบวาระนี้สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ โดยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้โอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.๗ การพิจารณากันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประธานสภา อบต.

สำหรับระเบียบวาระนี้ ผมขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ

นายหรรณ เฟ็งโอ

เรียนท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. และผู้มีเกียรติทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอได้มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ปรากฏว่าโครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีโครงการยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ จึงจำเป็นต้องมีการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีที่ยังคงครบกึ่งส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผู้กู้แล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผู้กู้หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

**ประธานสภา อบต.**

สำหรับระเบียบวาระนี้ ผมขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะขอเงินให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ

**นายก อบต.**

เรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายภูหามะอาสมิ จะตะ ตำแหน่ง นายก อบต. ตามที่เลขาธิการสภา ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายมานั้น ผมขอแจ้งรายละเอียดโครงการที่จะขอเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

### **หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง**

#### **กองช่าง**

#### **กรณีไม่ก่อนนี้ผู้กู้**

๑. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.กะลุวอ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๒. รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อขนาด ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้
  - (๑) ไบมัดดินพร้อมการ์ด จำนวน ๑ ชุด
  - (๒) ชุดตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ ชุดจำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามัคคี ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านจาเราะสะโต ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.กะลุวอ หมู่ที่ ๔ บ้านกูแบสาลอ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ขนาดยาว ๖๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

**สำนักงานปลัด (งานสาธารณสุข)**

**กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน**

๑. แก้วทำงาน จำนวน ๑ ตัว (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กะลุวอ กำหนด) งบประมาณ ๒,๐๐๐.- บาท
๒. โต๊ะทำงาน เมลามีน ขาเหล็ก จำนวน ๑ ตัว (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กะลุวอกำหนด) งบประมาณ ๔,๒๐๐.- บาท
๓. ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร แบบ ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กะลุวอกำหนด) งบประมาณ ๑๑,๘๐๐.- บาท
๔. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕) งบประมาณ ๒๑,๕๐๐.- บาท
๕. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) งบประมาณ ๑๖,๐๐๐.- บาท
๖. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) งบประมาณ ๒๔,๐๐๐.- บาท
๗. ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด จำนวน ๒ ตู้ (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕) งบประมาณ ๑๒,๐๐๐.- บาท

ประธานสภา อบต.

สมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยเรื่องรายงานการประชุมที่ผ่านมา ถ้าไม่มีผมขอ  
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ โดยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้กันเงินได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

**๔.๑ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน**

ประธานสภา อบต.

สำหรับระเบียบวาระนี้ ผมขอให้ นายมนาเชร์ มูซอ สมาชิกสภา อบต.  
หมู่ที่ ๕ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ

นายมนาเชร์ มูซอ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล  
ทุกท่าน กระผมนายมนาเชร์ มูซอ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  
เนื่องจากว่ากระผมได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ถนนซอยโคก-ไปริมอ่าง และ

